

สายการบินเอทีฮัดแสดงความยินดีกับสายการบิน แอร์เซเชลส์หลังจากทราบผลกำไรประกอบการประ จำปี

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ
หุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสายการบินแอร์เซเชลส์ ซึ่งได้ประกาศผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ หลังจากประสบปัญหา
ขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกัน



ผลกำไรดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการที่สายการบินเอทีฮัดได้เข้าถือกรรมสิทธิ์ในธุรกิจของสายการบินแอร์
เซเชลส์ร้อยละ 40 เพียง 1 ปี พร้อมกับลงนามสัญญา 5 ปีในการบริหารจัดการ ให้ความช่วยเหลือทางด้านกลยุทธ์
และความชำนาญในด้านการบริหารและจัดการเพื่อแปลงโฉมสายการบินแอร์เซเชลส์ให้มีเอกลักษณ์เชิงพาณิชย์อย่าง
ยั่งยืน

ผลประกอบการครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการการบินเหื่อนานข้ามมหาสมุทรอินเดีย
อย่างสายการบินแอร์เซเชลส์ซึ่งดำเนินธุรกิจติดลบตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

มร.เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “ความท้าทายของเศรษฐกิจโลก
แสดงให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจการบินยังเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เมื่อเทียบกับฉากด้านหลัง นี่คือนวัตกรรมที่น่าประทับใจ
เป็นอย่างยิ่ง”

“ผลความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากแผนงานในรูปแบบการร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งเป็นการประสานงานความร่วมมือ
เชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ การบูรณาการและการรวมเป็นหนึ่งในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายทางเศรษฐกิจและการประหยัดต้นทุน”

“นี่เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนถึงการทุ่มเททำงานหนักและความสมัคใจของทีมงานสายการบินแอร์เซเชลส์ในการ

ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจอันยากยิ่ง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จำเป็นในการแปลงโฉมธุรกิจของพวกเขา”

การวางแผนระบบเครือข่ายและฝูงบิน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ ณ กรุงอาบูดาบี เป็นผลให้เกิดแผนเครือข่ายใหม่ซึ่งจะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเชเชลส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมต่อจุดหมายปลายทางที่มีมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้มาเยือนหมู่เกาะแห่งนี้

ในการสร้างตารางการบินที่ต่อเนื่องนั้น สายการบินแอร์เชเชลส์ได้ขยายความร่วมมือทางการบินกับสายการบินเอธิฮัดและสายการบินพันธมิตรอื่นๆ ที่มีฐานการบินประจำอยู่ ณ กรุงอาบูดาบี โดยมีเที่ยวบินร่วมกับสายการบินเอธิฮัดสู่ 19 จุดหมายปลายทาง เพื่อเปิดตลาดสู่ภูมิภาคยุโรป

เศรษฐกิจที่ผงาดตัวสูงขึ้นและความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสายการบินพันธมิตรอย่างสายการบินเอธิฮัด ทำให้สายการบินแอร์เชเชลส์ประสบความสำเร็จในการประหยัดอย่างยั่งยืนและการลดต้นทุนในการประกันภัยทางด้านอุตสาหกรรมการบิน การจัดเตรียมอาหารนานาชาติ การจัดการภาคพื้นดินและระบบสารวัณเทิงบนเครื่องบิน

บทสรุปของการลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อการใช้เชื้อเพลิง เครื่องแบบชุดทำงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ โดยทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย สายการบินได้ทำการเจรจาต่อรองในการคืนเครื่องบินโบอิง ปี767 จำนวนสองลำให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเป็นพันธมิตรคือ การเข้าฝึกอบรมที่สถาบันการฝึกอบรม ณ กรุงอาบูดาบี และโปรแกรม Emiratisation ของสายการบินเอธิฮัดซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค โปรแกรมการฝึกอบรมนักบินฝึกหัด และโปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการ

มีการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานบริการบนเครื่องบินและนักบินขึ้น โดยพนักงานบริการบนเครื่องบิน 136 คน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรมของสายการบินเอธิฮัด ณ กรุงอาบูดาบี เป็นเวลาสองเดือน และนักบิน 29 คน ได้เข้าอบรมการฝึกบินจำลองกับเครื่องบินแอร์บัส เอ330-200 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบินเครื่องบินแอร์บัส เอ330 ลำใหม่ของสายการบินแอร์เชเชลส์

ความร่วมมืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ โปรแกรมสะสมไมล์ ‘เซเชลส์ พลัส’ ของสายการบินเอทีฮัต และโปรแกรมสะสมไมล์ ‘เอทีฮัต เกสต์’ ของสายการบินเอทีฮัต สามารถใช้สะสมไมล์ร่วมกันได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการและร้านค้าชั้นเลิศต่างๆ ของสายการบินเอทีฮัตได้อย่างง่ายดาย

ในปี 2555 สายการบินแอร์เซเชลส์ให้บริการผู้โดยสารกว่า 144,450 ราย สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และผู้โดยสารจำนวน 103,300 ราย สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยรวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศแอฟริกาใต้ด้วย